



# ปปท.ยึดที่ดินกูเรือ2พันไร่ ชงคสช.ถอนเอกสารสิทธิ

กรุงเทพธุรกิจ ● “ปปท.” ตรวจสอบปมร้องเรียน การออกเอกสารสิทธิที่ดิน อ.กูเรือ จ.เลย 63 แปลง 2,777 ไร่ พบนำ ส.ค.1 บิน 31 แปลงออกเอกสารสิทธิ ซึ่งที่ดินไม่ปรากฏในสารบบ ชงคสช.ยึดคืนเป็น สมบัติชาติ

พ.ท.กรทิพย์ ดาโรจน์ เลขาธิการสำนักงาน ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ปปท.) ในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริต แห่งชาติ (ศอ.ตจ.) และพ.ต.ท. วันนพ สมจินตนากุล รองเลขาธิการปปท.พร้อมกอ.รมน. จังหวัดเลย ลงพื้นที่ อ.กูเรือ จ.เลย เพื่อตรวจสอบปัญหาการ ออกเอกสารสิทธิ นส. 3 ก ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในพื้นที่ ต.ปลาบ่า และ ต.ร่องจิก

ภายหลังได้รับการร้องเรียนว่ามีกรณี ส.ค.1 ในพื้นที่ ต.โพนสูง อ.ด่านซ้าย มาสวมสิทธิ์ออกเป็น นส.3 ก. ในเขตพื้นที่ อ.กูเรือเมื่อปี 2533 จำนวน 63 แปลง เนื้อที่ 2,777 ไร่ 3 งาน 21 ตารางวา จึงมอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ปปท. ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า สารบบ ที่ดิน 63 แปลง มีต้นข้าวในสารบบเพียง 31 แปลง ส่วนอีก 32 แปลงไม่พบในสารบบ ซึ่งที่ดินดังกล่าว มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยแปลงละ 150,000 บาท มูลค่ารวม 416.5 ล้านบาท

พ.ท.กรทิพย์ กล่าวอีกว่า ผลการตรวจสอบ เอกสารหลักฐานย้อนหลัง และสอบปากคำพยาน บุคคลน่าเชื่อได้ว่ามีการออก นส. 3 ก มิชอบด้วย กฎหมายด้วยการนำ ส.ค.1 บิน จาก ต.โพนสูง อ.ด่านซ้าย มาออกใน ต.ปลาบ่า อ.กูเรือ มีการนำแบบ พิมพ์ น.ส.3 ก มาเขียนโดยใช้ชื่อนายเลย ศรีบูรินทร์ พร้อมทั้งโอนขายโดยไม่มีการรังวัด ไม่มีการ สอบสวนสิทธิ

ทั้งนี้หากนายเลยเป็นผู้ครอบครองที่ดินจริง ตามต้นข้าวเอกสารปัจจุบันนายเลยต้องมีอายุมากกว่า 100 ปี แต่ปรากฏว่านายเลยมีอายุเพียง 60 ปีเศษ เท่านั้น ส่วนเจ้าของที่ดินปัจจุบันซึ่งมีชื่อครอบครอง ที่ดินทั้ง 2 แปลง แปลงแรก 1,342 แปลง แปลงที่ สอง 1,430 แปลง ได้เข้าไปปากคำในฐานะพยาน ว่าไม่ทราบที่มาและกระบวนการออกเอกสารสิทธิ นส.3 ก ซึ่งที่ผ่านมาก็ให้ความร่วมมือกับปปท.

อ่านต่อหน้า 13

ต่อจากหน้า 16

## ูปก.

เพื่อตรวจสอบเรื่องดังกล่าวมา โดยตลอดและได้แสดงเจตจำนง เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อส่งคืน ที่ดินให้กับทางราชการแล้ว

“ส่วนการเอาผิดกับเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการออกเอกสาร สิทธิโดยมิชอบนั้น คดีอาญาได้ ขาดอายุความแล้วไม่สามารถ เอาผิดได้ เพราะเหตุเกิดขึ้นนาน กว่า 30 ปี แต่ก็ยังสามารถเรียก คืนที่ดินกลับมาเป็นของรัฐต่อไป จากนี้ปปท. จะส่งเรื่องให้คณะ รัษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ดำเนินการส่งเรื่องไปยังกรมที่ดิน ให้พิจารณาเพิกถอนเอกสารสิทธิ พื้นที่ทั้งหมด สำหรับเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องปัจจุบันถูกสอบสวนวินัย และลงโทษไล่ออก ปลดออกจาก ราชการไปแล้ว”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับ ที่ดิน 63 แปลงที่เข้าตรวจสอบ ครั้งนี้ อยู่ในชื่อครอบครองของ เสีย “ส” ผู้คร่ำหวอดในวงการ ตลาดหุ้น.. โดยปปท.ได้ขยาย ผลต่อเนื่องจากคดีทุจริตออก โฉนดให้กับวัดป่าแห่งหนึ่งใน อ.กูเรือ จำนวน 6 แปลง เนื้อที่ กว่า 260 ไร่ โดยที่ดินแปลงดังกล่าวเคยถูกเพิกถอน นส.3 ก. แต่ เจ้าหน้าที่กลับเดินสำรวจและ อนุมัติออกโฉนด เป็นผลให้ ปปท.ตั้งอนุกรรมการไต่สวน ความผิดและเสนอให้กรมที่ดิน เพิกถอนโฉนด

นอกจากนี้ ปปท. ส่ง

เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ จ.ยะลา ตรวจสอบโครงการก่อสร้างของสำนักงาน ชลประทานยะลาอีก 29 โครงการ ที่เหลือ จากทั้งหมด 32 โครงการ ที่อยู่ในเป้าหมายตรวจสอบความ ไม่โปร่งใส ซึ่งเป็นโครงการของ ปิงบประมาณ 2560 งบรวม 489 ล้านบาท

แม้ทางสำนักงานปปท.เขต 9 ได้จัดชุดปฏิบัติการลงพื้นที่ถึง 6 ชุด แล้วก็ตาม แต่เพราะมีภารกิจต้อง ตรวจสอบโครงการในพื้นที่อื่นๆ นอก จ.ยะลา ด้วย เช่น ใน จ.สงขลา และจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดอื่นๆ จึงไม่สามารถดำเนินการ ได้รวดเร็วมากพอ ขณะที่มิชว มาตลอดว่า หลายพื้นที่มีการส่ง เครื่องจักรกลหนักเข้าไปแก้ไขงาน ให้เป็นไปตามสเปค

โดย พ.ท.กรทิพย์ กล่าวว่ ขณะนี้ตรวจสอบเพิ่มไปได้อีก เพียง 1 โครงการ ยังเหลืออีก 29 โครงการ จึงต้องส่งเจ้าหน้าที่ จากส่วนกลางลงไปเสริมเพื่อ ความรวดเร็ว สำหรับกำหนดการ ทำงาน จะมีการประชุมร่วมกัน ระหว่างเจ้าหน้าที่ปปท.ส่วนกลาง กับสำนักงาน ปปท.เขต 9 ในวันที่ 27 ส.ค. และจะแบ่งพื้นที่กัน ตรวจสอบโดยบางช่วงพ.ต.ท.วันพ สมจินตนากุล รองเลขาธิการ ปปท. จะลงไปอำนวยความสะดวก สอบด้วยตนเองด้วย